

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 147/2018/CV-JVC

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

(V/v: giải trình về việc

công bố thông tin)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>41296</u>
Chuyển: <u>MT</u>	Ngày: <u>21/9/18</u>
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật gửi lời chào trân trọng tới Quý Cơ quan.

Ngày 17/09/2018, Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC) có nhận được Công văn số: 1606/SCDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM ban hành ngày 17/09/2018 về việc yêu cầu cung cấp thông tin về đơn tố giác hành vi có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân giữ chức vụ quản lý tại JVC.

Theo đó, bằng văn bản này, chúng tôi xin giải trình tới Quý sở như sau:

Ngày 27/08/2018, JVC đã nhận được Công văn số: 345/ANĐT-P4 ngày 09/08/2018 của Cơ quan an ninh Điều tra Bộ Công an về việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến Công văn này chúng tôi xin được báo cáo như sau:

Thứ nhất, theo nội dung trên Công văn chúng tôi nhận được từ Cơ quan an ninh điều tra thì Cơ quan an ninh gửi Công văn đề yêu cầu JVC cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác điều tra, xác minh giải quyết tin báo về tội phạm của Công ty CP thiết bị y tế Triết Tôn Tiên -MSDN: 0305085142; địa chỉ: 48 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (Triết Tôn Tiên) về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân giữ chức vụ quản lý tại JVC.

Thứ hai, sau khi nhận được công văn của cơ quan an ninh điều tra, chúng tôi đã tiến hành rà soát các giao dịch đã phát sinh giữa JVC và Triết Tôn Tiên theo ghi nhận tại hệ thống kế toán của Công ty và nhận thấy các giao dịch phát sinh giữa Triết Tôn Tiên và JVC đều diễn ra từ thời điểm trước tháng 6 năm 2015. Theo danh sách các cá nhân được thông báo trên Công văn thì tại thời điểm ngày 27/08/2018 có 04 cá nhân không còn làm việc tại JVC; 08 cá nhân còn lại hiện đang làm việc tại JVC nhưng không liên quan đến các giao dịch phát sinh giữa JVC và Triết Tôn Tiên vì tại thời điểm năm 2015 các cá nhân này hầu hết chưa làm việc tại Công ty hoặc đang làm việc tại JVC nhưng không giữ vị trí quản lý để có đủ thẩm quyền ký kết bất kỳ hợp đồng nào với Triết Tôn Tiên. Các hợp đồng này đều do Ban Giám đốc tiền nhiệm trước đây của JVC ký kết và thực hiện tại thời điểm đó.

Thứ ba, đến thời điểm hiện tại, JVC cũng mới nhận được Công văn đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu nhằm phục vụ công tác xác minh, điều tra của cơ quan an ninh chức JVC cũng chưa nhận được Đơn thư tố giác của Triết Tôn Tiên cũng như nội dung tố giác cụ thể đối với từng cá nhân nên chúng tôi cũng chưa có thông tin hay kết luận cụ thể nào về tính đúng đắn và xác thực của nội dung tin báo tại Đơn thư tố giác.



Hiện tại, JVC đang trong quá trình hợp tác với cơ quan an ninh để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác xác minh, điều tra. Vì nội dung tin báo vẫn đang chờ kết quả xác minh từ phía cơ quan chức năng nên JVC chưa có thông tin chi tiết và cụ thể để báo cáo tới Quý sở cũng như thực hiện công bố thông tin rộng rãi tới các Quý cổ đông.

Trên đây là các nội dung liên quan đến đơn tố giác, chúng tôi xin báo cáo để Quý sở được biết.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn từ Quý sở để JVC có thể thực hiện đầy đủ và kịp thời các quy định hiện hành!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HÀ THANH

